

Cộng đồng người Việt và bầu cử Mỹ

Tác Giả: Trán Bình Nam

Thứ Ba, 16 Tháng 10 Năm 2012 05:35

Ngày hôm nay khi thành phố có bầu cử tri có tầm vóc, người Việt chúng ta có ba lựa chọn: (1) chấp nhận nghĩa cử của số (2) đòi nhân quyền cho Việt Nam (3) duy trì các vấn đề làm bầu cử tranh.

Cộng đồng Mỹ gốc Việt chúng ta chấp nhận nghĩa cử của số Việt Nam



Hôm nay chúng ta không chấp nhận Cộng đồng bầu cử Cộng Hòa (có lẽ do vắng vẻ của thị trường 1980-1988 khi ông Ronald Reagan làm tổng thống) nên trong các cuộc bầu cử tiếp theo chúng ta nên có khuyến khích bầu cử cho ứng cử viên Cộng Hòa.

Và cũng do kiên quyết đấu tranh cho 3 mục tiêu trên, cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ không muốn nghe cái gì khác trên các mạng truyền thông Việt Nam. Vì vậy, nên đôi khi vì phạm quy định “tự do ngôn luận” báo chí mà bị tu chính thẩm phán của Hội đồng pháp Hoa Kỳ và tạo ra khá nhiều khó khăn lúng túng cho các cơ sở truyền thông muốn làm nhiệm vụ thông tin một cách đúng đắn.

Số lượng người bầu cử Cộng Hòa mạnh nhất tại vùng Little Sài Gòn, chính yếu là các thành phố Westminster, Garden Grove, Santa Ana thuộc quận Orange County (quận Cam).

Theo thống kê năm 2008 trong các quốc gia, 22% cử tri gốc Việt ghi danh Dân Chủ, 29% ghi danh Cộng Hòa, trong khi tại quận Orange, hai tỷ số trên là 22% và 55%, một số khác biệt rất lớn.

Và khi đi bầu cử tổng thống, một số ghi danh Dân Chủ vẫn bỏ phiếu cho ứng cử viên Cộng Hòa. Năm 2008, trung bình cứ 3 cử tri thì 2 bỏ phiếu cho ứng cử viên Cộng Hòa, Thủ tướng nghị sĩ John McCain.

Cộng tri châu Á có vẻ sẽ bỏ phiếu cho Barack Obama lần này

Tuy nhiên theo thống kê của “Asian American Legal Defense and Education Fund –AALDEF” trong cuộc bầu cử đó có hơn 60% cử tri trẻ tuổi (từ 18 đến 29) có bằng đảng viên cho ông Obama. Người ta cho rằng số cử tri này phóng khoáng (không kể như là cử tri lớn tuổi) lo nghĩ về kinh tế hiện tại và qua hình ảnh mặt người da đen làm thống Hoa Kỳ hiện tại mặt tương lai cho con cái của họ, đã sẵn sàng bỏ phiếu cho Obama.

Theo ghi nhận của tôi trong cuộc thống tháng 11/2012 này, số người trẻ tuổi ủng hộ thống Obama có thể giảm sút, nhưng vẫn còn một số áp đảo.

Cử tri nhận thức được rằng họ không thích có một “đồng minh phụ nhân” người da màu.

Thị trường hai

Tôi ghi nhận rằng thị trường qua đi, thị trường hai bắt đầu nhìn “khung trời chính trị” một cách thoải mái hơn và sẽ ủng hộ đảng Cộng Hòa càng lúc càng giảm sút.

Thị trường hai lên tại Hoa Kỳ dần dần nhận ra rằng, chuyên ngành nào cũng Cộng nhiu hay cũng ít không hơn quan trọng. Đảng nào cũng bắt đầu quyên quỹ và an ninh của đất nước lên trên bên cạnh quyên quỹ chính trị của đảng. Và cử tri thị trường hai bắt đầu nhìn và bắt đầu lo cho vị trí của tập thể mình trong đảng chính trị chung.

Người Mỹ gốc Á châu đến đến như tại Hoa Kỳ trước người Việt nên việc bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử thống có tính toán hơn chứ không đơn tình cảm chi phí như cử tri người Mỹ gốc Việt.

Khả năng cử tri gốc Á châu tại Mỹ trở nên đông đảo rất nhanh theo thời gian và theo thống kê, gần 33% ghi danh để bỏ phiếu cho Cộng Hòa hay Dân Chủ theo hình thức nào của viên nào

Công đồng người Việt và bạn bè Mỹ

Tác Giả: Trần Bình Nam

Thứ Ba, 16 Tháng 10 Năm 2012 05:35

phác vụ quyán lợi của người thiáu số họ u hiáu họ n. Vì vậy không đáng nào dám quá quyát đá nám đác phiáu của cá tri gác Á châu.

Tuy nhiên cháng trình cát giảm chi phí dành cho thành phố náu kém trong xã hội đá giái quyát ngân sách thiáu họ tá a liên danh Công Hòa Mitt Romney – Paul Ryan làm cho cá tri gác Á châu lo ngái.

Dáng nhá họ sá có khuynh háng bá phiáu cho ông Obama trong ká báu cá này.